

โสภณ ไล: การจัดการทรัพยากรชุมชน ความสัมพันธ์หญิงชาย และวิถีชีวิตในกัมพูชา: กรณีศึกษาพื้นที่ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (COMMUNITY BASED NATURAL RESOURCES MANAGEMENT, GENDER AND LIVELIHOOD IN CAMBODIA: A CASE STUDY OF TOL NEANG SAV COMMUNITY PROTECTED AREA, KOMPONG THOM PROVINCE)

อ. ที่ปรึกษา: ดร. Philippe Doney, อ. ที่ปรึกษาร่วม: ดร. นงนุช ทัพจุมพล. 99 หน้า.

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงชุมชน (ปทช.) เป็นกลยุทธ์สำคัญในการอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชนบทของกัมพูชา มีส่วนช่วยลดภาวะยากจนและช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรงานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการนำกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เชิงชุมชนไปใช้ในระดับชุมชนโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผลของการดำรงชีวิตของ เพศชายและหญิงและ บทบาทของพวกเขาในการสร้างกิจกรรมต่างๆ

ในการค้นคว้า มีการใช้ข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ข้อมูลสถิติมี ได้แก่ หนังสือเอกสาร การวิจัยและรายงานส่วนข้อมูลปฐมภูมินั้นได้แก่ การทำการวิจัยจากกรณีศึกษาซึ่งมีทำการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์อย่างละเอียดและการสำรวจ โดยเริ่มจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวนสิบสามคนจากแหล่ง ชุมชนและแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยแยกตามลักษณะงานที่ทำ จากนั้นจึงทำการเลือกจากกลุ่มตัวอย่างมาห้าคนเพื่อนำมาป็นกรณีศึกษา

บริเวณที่ถูกค้นคว้าในชุมชนโตนเนงแซฟถูกจัดให้อยู่ในประเภทหมู่บ้านเกษตรกรรมซึ่งการประมงนั้นถือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนอาชีพรองคือเลี้ยงปลา-ไก่และสุกรปลูกพืชปลูกดอกบัวและการประกอบธุรกิจเล็ก ๆก็มีส่วนในการสร้างรายได้เพื่อใช้กับรายจ่ายประจำวันทั้งชายและหญิงต่างก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันคนส่วนมากนั้นผู้ชายจะประกอบอาชีพหลักและผู้หญิงมักประกอบอาชีพเสริม

หลังจากการก่อตั้งชุมชนขึ้น ก็มีผลต่อเกิดขึ้นตามมาในด้านสิทธิ เสรีภาพและความพอใจเพียงของสิ่งก่อสร้างความสำเร็จในการบริหารงานทำให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นเจ้าของพื้นที่และทรัพยากรในชุมชนมีการเข้าใจการบริหาร การใช้และการรักษาทรัพยากรมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดทางเลือกในการใช้ชีวิตมากขึ้น และมีโครงการอนุรักษ์ชุมชนเกิดขึ้นเพื่อยกระดับชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงมีการพัฒนาขึ้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการหารายได้ความสามารถในการใช้และเข้าถึงทรัพยากรรวมถึง การบริหารชุมชนผู้หญิงนั้นได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงเศรษฐกิจของบ้านเรือนและนั่นหมายถึงมีการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการบ้านเรือนและการตัดสินใจที่ดีขึ้น

สาขาวิชา การพัฒนาระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อผู้ผลิต...
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา...
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม...